

# พุดังการรายวัน 360°

Poo Jdakam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 2 เมษายน 2562

ปีที่: 11

ฉบับที่: 2877

หน้า: 1(ซ้าย), 13, 14

Col.Inch: 221.08 Ad Value: 331,620

PRValue (x3): 994,860

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: รอรัฐไม่ไหว #ฝุ่นเชียงใหม่ อันดับ1โลก!! อนิจจา...ประชาชนต้องกรองอากาศเอง



## รอรัฐไม่ไหว 13

#ฝุ่นเชียงใหม่ อันดับ 1 โลก!!  
อนิจจา...ประชาชนต้องกรองอากาศเอง



ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha  
30 มีนาคม เวลา 14:45 น.  
เรื่องปัญหาฝุ่นเชียงใหม่ ผมได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ จ.เชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดที่วิกฤตอื่น ๆ ไปพิจารณาหาแนวทางยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นร่วมกับโดยส่วน ส่วนประชาชนก็จะต้องให้ความร่วมมือกันเข้ามามีส่วนร่วม



Warisa Jankham สุวิทย์ MAYA Chiang Mai  
2 มีนาคม เวลา 09:00 น.  
“ชาวเชียงใหม่” คิดว่ามันสมควรอะไรไหมจ๊ะ? #ที่จังหวัดเชียงใหม่  
เรา : จกไหนนะ?  
(ที่ได้คำถามเราถามคนจริงจริงใจ ทำไมไม่คิดสักตัวอากาศที่พอ)  
ผู้ใจดี : อ้อ ไม่ได้อ่านจากไหนละ ฝากเพื่อนๆ กันละ  
(สังเกตได้จากรถยนต์ที่ปล่อยควันดำที่หน้าทาง)



# รอรัฐไม่ไหว

## #ฝุ่นเชียงใหม่ อันดับ1โลก!!

อนิจจา...ประชาชนต้องกรองอากาศเอง

Air quality and pollution city ranking  
01 April 2019, 17:29

Major city	US AQI	Followers
1. Chiang Mai, Thailand	100	1,034
2. Astana, Kazakhstan	99	1,556
3. Delhi, India	95	39,14
4. Kuwait City, Kuwait	91	2,338
5. Karachi, Pakistan	88	246
6. Sofia, Bulgaria	87	1,534
7. Yekaterinburg, Russia	86	1,064
8. Ulaanbaatar, Mongolia	85	15,44

## รอรัฐไม่ไหว

### #ฝุ่นเชียงใหม่อันดับ1โลก!!

อนิจจา...ประชาชนต้องกรองอากาศเอง

ฟอกอากาศต่อ ไม่รอรัฐนะ! “แพทย์-วิศวกร” แนะนำวิธีทำเครื่องฟอกอากาศ DIY ราคาหลักพัน ช่วยประชาชนบรรเทาฝุ่นพิษไปก่อน ขณะที่ “เชียงใหม่” ยังคงยึดอันดับ 1 ค่าฝุ่นสูงสุด

ในโลก หน้าซำบางพื้นที่แสงแดดส่องไม่ถึงพื้น เพราะฝุ่นบังไว้ ฟาก “บีกทู” ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข เตรียมลงพื้นที่ที่หรือผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไปเข้า-ป่ายกเลิก!

ฝุ่นเกินทน!! ประชาชน DIY เครื่องฟอกอากาศเอง  
ยังคงวิกฤตหนักอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และหมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่าง จ.เชียงใหม่ ที่เว็บไซต์ AirVital เผยผลการจัดอันดับค่าฝุ่นละอองทั่วโลก ก็พบว่า เชียงใหม่ มีค่า AQI อยู่ที่ 314 ยึดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง โดยเมือง Astana ประเทศ Kazakhstan ที่ค่าฝุ่นละอองสูงเป็นอันดับ 2 คือ มีค่า

รหัสข่าว: C-190402040032 (2 เม.ย. 62/05:56)

หน้า: 1/3



AQI อยู่ที่ 170

แม้ค่าฝุ่นละอองของเชียงใหม่จะลดลงจากที่ผ่านๆ มา แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่มาก ซึ่งเมื่อตอนช่วงต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครตกอยู่ในภาวะวิกฤตจากปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งในขณะนั้นก็พบว่าเชียงใหม่ อยู่ในขั้นที่วิกฤตยิ่งกว่า กระทั่ง #ฝุ่นกรุงเทพ ได้จางหายไปแล้ว แต่ #ฝุ่นเชียงใหม่ กลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนทุบสถิติโลก และสาหัสมาถึงตอนนี้

ทางด้านของโลกออนไลน์เอง ก็ได้มีการแชร์ภาพเมืองเชียงใหม่ที่ถูกฝุ่นละอองปกคลุมจนกลายเป็นสีอมเหลือง ซ้ำร้ายในบางพื้นที่ฝุ่นหนาแน่นจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้น ทำให้ภาคประชาชนหรือความช่วยเหลือจากรัฐไม่ไหว ต้องทำเครื่องฟอกอากาศหายใจกันเอง! ปัญหาที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่ได้เพิ่งจะเกิด หากแต่เกิดมานานถึงแม้ทาง ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะมีมาตรการมาป้องกันเบื้องต้น ทั้งการแจกหน้ากากอนามัย, การนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำเพื่อดับไฟไหม้รอบป่าโดยสุเทพที่ปะทุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการระดมฉีดน้ำทั่วเมืองเชียงใหม่หวั่นยิววยยา

แต่นั้นก็ไม่สามารถทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบาบางลงไปได้ เพราะทั้งในพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ยังพบว่ามีกรณีเผาป่าอยู่เป็นจำนวนมาก

จากรายงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ระบุว่าข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงเช้ามีจุดของวันที่ 1 เม.ย.2562 มีมากถึง 3,088 จุด ตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมในพื้นที่ของประเทศพม่าที่ประสบปัญหาหนักกว่าฝั่งไทยหลายเท่าตัว

ในเมื่อรอความช่วยเหลือไม่ไหว ประชาชนจึงต้องคิดค้นหาวิธีที่ทำให้อากาศที่หายใจเข้าไปดีขึ้นด้วยตัวเอง ล่าสุด มีแพทย์และนักวิชาการใน จ.เชียงใหม่ คิดค้นวิธีบรรเทาฝุ่นพิษ ซึ่งได้ออกมาเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ทำขึ้นเองในราคาขอมเยา โดยหวังช่วยช่วยประชาชนให้มีคุณภาพอากาศดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

## อ่านต่อ 14

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศจากพัดลมที่มีอยู่ทุกบ้าน โดยการติดแผ่นกรองอากาศ HEPA ราคาแผ่นละประมาณ 30 บาท เข้ากับตะแกรงด้านหลังของพัดลมด้วยเทปกา และหากห้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่านี้ต้องใช้จำนวนพัดลมมากขึ้นไปตามสัดส่วน



สำหรับการใช้งาน ศ.นพ.ขวัญชัย ระบุว่า จะใช้แล้วให้ได้ผลดีที่สุด ต้องใช้ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างและเปิดใช้งานเครื่องตลอด ส่วนการใช้งานแผ่นกรองอากาศ 1 แผ่น ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แต่ในช่วงที่ทดสอบสามารถใช้ได้ประมาณ 4

สัปดาห์ หากพบว่าไส้กรองเปลี่ยนสีก็ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ ซัยมมที่เพจเฟซบุ๊ก “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ได้โพสต์คลิปวิดีโอสอนวิธีทำเครื่องฟอกอากาศแบบง่ายๆ ใช้อุปกรณ์หลัก 2 อย่างคือ ไส้กรองแบบที่กลมคุณภาพดีของเครื่องกรองอากาศที่มีขายทั่วไป เลือกแบบที่สามารถกรองฝุ่นขนาด PM 2.5 ได้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 600 - 900 บาท และพัดลมดูดอากาศ ขนาด 6 นิ้ว ราคาประมาณ 300-500 บาท ส่วนวิธีการ DIY เครื่องฟอกอากาศราคาหลักพัน ให้ค่วนำพัดลมดูดอากาศเพื่อให้ดูดอากาศผ่านไส้กรองอากาศและเสียบปลั๊กเปิดสวิทซ์ ก็ใช้งานได้แล้ว ใช้ได้ผลกับห้องขนาด 20-30 ตารางเมตร และไม่แนะนำให้เปิดทิ้งไว้นานต่อเนื่อง ควรให้เครื่องได้พักบ้าง

และอีกบุคคลสำคัญที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ที่เดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ ด้วยตนเอง เพื่อหารือกับชาวบ้านถึงปัญหาที่เขาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ถึงการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าของฝุ่นที่เชียงใหม่และภาคเหนือตอนนี้ ทั้งหมด 4 ข้อ คือ 1. การจัดหาหน้ากากและเครื่องกรองอากาศให้กับประชาชนโดยด่วน 2. การห้ามการเผาอย่างเข้มงวด 3. การแจ้งเหตุไฟ การดับไฟป่าและไฟทุ่งอย่างรวดเร็ว และ 4. การเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการเผาไร่

และเนื่องจากเครื่องฟอกอากาศมีราคาแพง เขาจึงแนะนำการทำเครื่องฟอกอากาศ ด้วยการซื้อพัดลมดูดอากาศขนาด 10” กับแผ่นกรองอากาศ 3M Filtrete ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ และจบในงบหลักพันบาท

พร้อมกันนี้ ชายที่โลกโซเชียลยกให้เป็นบุคคลแห่งปีแห่งปีที่สุดในปฐพี ยังฝากข้อความไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยว่า “ปัญหาหมอกควันไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นปัญหาที่กระทบชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมาก ถ้าเราช่วยกัน



คนละไม้คนละมือร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณ์น่าจะดีขึ้นได้ครับ”

### จับตา ลุงตุ้มพื้นที่ลุยฝุ่น!

ถึงแม้ตอนนี้ จ.เชียงใหม่จะตกอยู่ภายใต้หมอกหมอกพิษ แต่ในอีกมุมก็มีน้ำใจจากผู้ประสบปัญหาด้วยกัน มาหลังรดให้ได้ชุ่มชื้นหัวใจ เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก Warisa Jankham ที่เล่าเหตุการณ์ในระหว่างที่รถติดบริเวณใกล้กับห้างเมญา ก็ได้มีกลุ่มคนที่น่า “หน้ากากอนามัย95” มาแจกให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน เมื่อถามไปว่ามาจากไหนกัน ก็ได้คำตอบพร้อมรอยยิ้มที่อยู่ภายใต้หน้ากากกลับมาว่า “ทำกันเองกับเพื่อนๆ” โดยมีใจความตามบรรทัดต่อจากนี้ “ชาวเชียงใหม่” คุณว่ามันสะท้อนอะไรบ้างมั๊ย?? #ที่นี้จังหวัดเชียงใหม่

เรา : จากไหนคะ? (ที่ตั้งคำถามเพราะทุกคนจริงจัง &จริงจัง ทำที่ไม่ได้กลัวรถ/อากาศที่ร้อน)



ผู้ให้ : อ้อ ไม่ได้มาจากไหนคะ ทำกับเพื่อนๆ กันเอง (สังเกตได้จากรอยยิ้มที่ส่งออกมาได้หน้าาก)

#อีไรและผู้ใช้เสียสละไม่ได้มีแค่ในหนังมาร์เวลจริงๆ นะ #สุดท้ายคือ #ขอชื่นชมจากใจคะ

วันที่ที่โพสต์นั้นถูกส่งต่อกันไป ก็มีสมาชิกโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมในน้ำใจของคนกลุ่มนี้ ในขณะที่เดียวกันก็มีความคิดเห็นจำนวนไม่น้อย หยิบเหตุการณ์นี้ไปเปรียบเทียบกับ “หน้ากากอนามัยธรรมดาที่ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้” ที่พอเมืองเชียงใหม่ได้แจกให้ประชาชนไปใช้กันก่อนหน้านี้อีกด้วย

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหนักแล้ว ในส่วนของภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบไปไม่แพ้กัน เพราะข้อมูลจากหอการค้าเชียงใหม่ระบุว่า ทั้งธุรกิจนำเที่ยวและห้องพักโรงแรมใน จ.เชียงใหม่ พบว่านักท่องเที่ยวได้ทำการยกเลิกข้อมูลการจองและยกเลิกห้องพักในช่วงสงกรานต์แล้ว อันเนื่องมาจากฝุ่นพิษและหมอกควันที่เกิดขึ้น

ส่วน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็กล่าวว่า การท่องเที่ยวในภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงมาก จากปัญหาหมอกควัน รวมถึงกระแสข่าวที่ว่าเชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีฝุ่นละอองมากที่สุดในโลกทำให้เกิดความกังวลในกลุ่มนักท่องเที่ยว บางคนยกเลิกการเดินทางมา บ้างก็หันไปท่องเที่ยวในประเทศใกล้เคียงแทน โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าในช่วงสงกรานต์นี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือประมาณ 485,000 คน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.45 ขณะที่การท่องเที่ยวทั่วประเทศ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

นอกจาก จ. เชียงใหม่แล้ว ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ปัญหาฝุ่นละอองก็สาหัสไม่แพ้กัน ทำให้สถานศึกษาต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนถึงวันที่ 2 เม.ย.2562 คือ มหาวิทยาลัย

**ราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

โดยทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันในภาคเหนือตอนบนโดยเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาว หลังแก้ปัญหาล้มเหลว จนประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยาวนาน และเสนอให้ผลักดันประเด็นปัญหาให้หารือกับเพื่อนบ้านเพื่อหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งขอให้ภาครัฐประกาศว่าเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเขตภัยพิบัติด้านอากาศที่ต้องมีมาตรการพิเศษมาดำเนินการและเยียวยาโดยเร่งด่วน

เมื่อปัญหามาถึงจุดกระทบไปทุกภาคส่วนแบบนี้ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงเช้าของวันที่ 2 เม.ย.2562 เพื่อติดตามแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและสถานการณ์หมอกควันไฟป่าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติในช่วงบ่าย

นอกจากนี้ ทางเพจเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” ก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงปัญหานี้ไว้ว่า “เรื่องปัญหาฝุ่นที่เชียงใหม่ ผมได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ จ.เชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดที่วิกฤตอื่นๆ ไปพิจารณาหาแนวทาง

ยกระดับการแก้ไขปัญหาพร้อมกันโดยด่วน ส่วนประชาชนก็จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย

ส่วนสาเหตุสำคัญของปัญหา หมอกควันและฝุ่นในภาคเหนือมาจากไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นได้เองทุกปีตามธรรมชาติเนื่องจากอากาศแห้ง รวมทั้งเกิดจากการเผาวัชพืชของประชาชน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนัก มีการแจ้งเตือน การบังคับใช้กฎหมาย และการลดปริมาณฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปร่วมดับไฟด้วย

สำหรับมาตรการที่ จ.เชียงใหม่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือการควบคุมไฟป่าซึ่งมีพื้นที่กว้างอย่างต่อเนื่อง การฉีดพ่นละอองน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ และกระจายออกสู่ถนนวงแหวนรอบนอก การจัดพื้นที่เซฟตี้โซน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และในทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อน หลีกเสี่ยงปัญหาฝุ่นจากภายนอก เป็นต้น

หลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า เมื่อ “บิกตู” ลงทุนขึ้นไปสั่งการถึงในพื้นที่ประสบปัญหาด้วยตัวเอง หลังจากปล่อยให้ปัญหากินเวลานานเกือบ 2 เดือน จะเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด หรือจะเป็นแค่การแสดงความห่วงใย แล้วมาตรการก็เงียบหายเหมือนที่ผ่านมา...

ขอบคุณภาพ : Twitter @hugpaper



/LIVeStyle.official



livestyle.official